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Rekstur fyrstu 3 mánuði 2018 og 2017



Rekstur fyrstu 3 mánuði 2017 miðað við áætlun
Rekstur Strætó fyrstu 3 mánuði ársins er betri 
en gert var ráð fyrir í áætlun 2018.

Fargjaldatekjur eru lægri en áætlað var fyrir 
fyrstu þrjá mánuði ársins, helstu skýringar eru 
að fjölgun farþega er minni en gert var ráð 
fyrir á tímabilinu.

Rekstrargjöld eru lægri en áætlað var, þar 
vegur þyngst lægri rekstrarkostnaður við eigin 
akstur, sem skýrist að hluta til vegna minni 
aksturs en gert var ráð fyrir þar sem meiri 
akstur kom í hlut verktaka eftir 
leiðakerfisbreytingar í upphafi árs. 



Rekstrasvið og verktakar
Í lok árs var eigin akstur um 54% 
og verktakar með um 46%. 

Miðað við fyrstu 3 mánuði ársins 
hefur hlutur verktaka aukist og er 
núna um 50% og eigin akstur 
50%, sem skýrir að hluta til að 
kostnaður við eigin akstur er lægri 
en gert var ráð fyrir og verktaka 
heldur hærri en var áætlað.

Launakostnaður er lægri áætlað 
var en kjarasamningsbundnar 
launahækkanir koma inn miðað 
við 1. júní nk.

Einnig hefur hækkun olíuverðs 
verið minni en spáð var í upphafi 
árs.



Samrekstur



Efnahagur

• Framlag Strætó í Brú lífeyrissjóð var greitt 1. mars 2018, að fjárhæð 1.036 mkr sem var fjármagnað að stærstum hluta 

með langtímaláni frá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 1.000 m.kr., þ.e. 720 mkr til 38 ára með virkum vöxtum 2,5% 

og 280 mkr til 17 ára með föstum vöxtum 2,57%. Á árinu 2017 var gjaldfært 254 mkr og verða 782 mkr gjaldfært á 

næstu 20-30 árum. Á tímabilinu var gjaldfært um 7 mkr vegna þessa og eru eftirstöðvarnar því um 775 mkr.

• Á tímabilinu var gengið frá kaupum á nýjum Wifi- og myndavélabúnaði í allan vagnaflota Strætó á höfuðborgarsvæðinu 

fyrir um 50 mkr, gert er ráð fyrir að uppsetning verði lokið núna í maí. 

• Handbært fé lækkaði um 256 mkr á tímabilinu, sem má rekja til hækkun skammtímakrafna, fjárfestinga og greiðslu í Brú 

lífeyrissjóð umfram útgreidda lánsfjárhæð, og var í lok tímabils 670 mkr.

Eftir lok tímabils:

• Fjórir rafvagnir komu til landsins núna í apríl og von er á tíu til viðbótar fyrir lok ársins.






